



ที่ ขพ ๐๐๑๓/ว 845

ศาลากลางจังหวัดชุมพร  
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพสูงอายุและเบี้ยความพิการบนซูเปอร์แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อความสะดวกของประชาชน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน

ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐ (๕) กำหนดให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดย สพร. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง จัดทำพอร์ทัลกลางเพื่อให้บริการประชาชนในรูปแบบแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ขึ้นเพื่อเป็นซูเปอร์แอปพลิเคชันของภาครัฐที่สามารถให้บริการจากภาครัฐกว่า ๑๓๔ บริการ ได้ในแอปพลิเคชันเดียว โดยล่าสุดซูเปอร์แอปฯ “ทางรัฐ” ได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยใช้บริการผ่าน Super App “ทางรัฐ” ซึ่งเป็นความร่วมมือของ สพร. และกระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันประเทศไทยก้าวสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ สพร. จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการใช้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพสูงอายุและเบี้ยความพิการบนซูเปอร์แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อความสะดวกของประชาชน นั้น

ในการนี้ จังหวัดชุมพรขอประชาสัมพันธ์การใช้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ บนซูเปอร์แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” อันเป็นการยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบงานกราฟิก และวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ได้ทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรัทม์ มาประณีต)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร



(สื่อประชาสัมพันธ์)

สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๗๕๑ ๑๗๐๑

E-mail : [chumphon@nso.go.th](mailto:chumphon@nso.go.th)